

ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 473 ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2561

<http://www.bru.ac.th>

มรภ.บุรีรัมย์ จัดการแถลงข่าว “งานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2”

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแถลงข่าว “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2” (The 2nd Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2018 : BRICC Festival 2018) ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.สุพิศรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ผศ.ดร.นฤมล สมคุณาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.อัศวินท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ภระพันธ์ ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ชนพล ศิริชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผศ.ดร.ศิราณี จุโทปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการมานะ อักษรณรงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในงานตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน ประกอบไปด้วย งานวัน ราชภัฏ งานวันชื่นชมยินดี การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา กว่า 20 รายการ ซึ่งรางวัลได้พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนำเสนอนวัตกรรมชุมชน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏบุรีรัมย์มีนิมิตราธอน การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานช้อปปิ้งสุพรรณิการ์คืนสู่เหย้า





สารภักษาราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา



ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ได้อย่างสมบูรณ์ ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงาน ซึ่งเราจะได้นำผลการประเมินการจัดงานวันเด็กในปีไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้งานจัดงานวันเด็กในครั้งหน้ามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ

นอกจากนิทรรศการ เกม ทักษะทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนการแสดงและของขวัญของรางวัลที่เด็กๆ ได้รับจำนวนมากแล้ว จุดเด่นในงานวันเด็กของเรา ที่ผู้เข้าร่วมงานกล่าวถึง ก็คือ การจัดชุดอาหาร จำนวน 44 ชุด ไว้บริการเด็กๆ ด้วยเมนูที่หลากหลาย เด็กทุกคนที่เข้าร่วมงานวันเด็กที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงยิ้มอวยงกันถ้วนหน้า ดิฉันจึงขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันจัดชุดอาหารเพื่อบริการเด็กๆ ปีหน้าเราจะจัดเตรียมชุดอาหารให้มีเมนูหลากหลายและเพิ่มจำนวนชุดให้มากกว่านี้แน่นอน

งานวันครูปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้บริการสถานที่ในการจัดงานทั้งพิธีในภาคเช้าที่หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม และงานเลี้ยงในภาคค่ำที่ BRU DOME ซึ่งสามารถต้อนรับคุณครูที่เข้าร่วมงานจำนวนมากได้อย่างเต็มที่

วันที่ 15 มกราคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดงานแถลงข่าว "งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2018 (BRICC Festival 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ สำหรับงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มีสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมงานมากกว่า 40 ท่าน ได้รับเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนว่าเป็นงานแถลงข่าวที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ประทับใจ ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และทุกส่วนฝ่ายที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกท่านที่จัดเตรียมและประสานการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม

ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านทุกส่วนฝ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมพลังกันเพื่องานของเราในวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดังกำหนดการที่ทุกท่านได้รับแจกแล้ว งานครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้แสดงศักยภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ นวัตกรรมชุมชน งานวิจัย และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้ประชาคมได้ตระหนักในศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่าของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะได้กลับมาพบกันในงาน "ชอวราชพฤกษ์สัมพันธ์คืนสู่เหย้า" ด้วยความภาคภูมิใจ

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

น.ศ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ รางรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ การประชุมวิชาการฯ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017



นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย นางสาวรัชฎา ประสงค์กุล นางสาวอนุสรา เรืองประโคน นางสาวสุจินดา เดือนไธสง นายคุณากร เดชบุญ นางสาวธัญลักษณ์ แพมไธสง และ ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รางรางวัลชมเชย ประเภท โปสเตอร์ จากการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการประกอบอาชีพพนักงานบริการอาหาร ศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์” ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์



มรภ.บุรีรัมย์ มอบกระเช้าสวัสดิปีใหม่ สื่อมวลชน จ.บุรีรัมย์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี อ.จกมล ศิริประภา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เดินทางมอบกระเช้าสวัสดิปีใหม่ แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สถานีวิทยุ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 มกราคม 2561



มรภ.บุรีรัมย์ สร้างเสริมความปลอดภัย อบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งเนื้อหาของอบรมแบ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมปฏิบัติแผนการระงับอัคคีภัย โดยได้รับความความอนุเคราะห์จาก ประเสริฐ หกขุนทด นายสมสิทธิ์ ภาคิอิสระ นายวีรณิตย์ ภาณุจนะ และ นายพิพัฒน์ จิรอนันต์ เจริญฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บุคลากรได้ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดอัคคีภัย



มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ (อ.ค. และ ม.ค.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.ธนิษ กรธพิงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 (เดือนธันวาคมและเดือนมกราคม) ในวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 40 คน โดยกิจกรรมเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก



มร.ก.บุรีรัมย์ ร่วมบันทึกภาพรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

รศ.มาลีนี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมบันทึกภาพรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมกับ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาน ณ บริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและรักษาอัตลักษณ์อันดีงาม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในทุกวันอังคาร ตลอดปี 2561



สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ SEA-TVET under SEAMEO PROJECTS

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) จัดโครงการ SEA-TVET (Southeast Asia Technical and Vocational Education) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีมิตรร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้งานพัฒนาภาษา สำนักงานต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพิ่มวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น

โดยทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ทาง SEAMEO กำหนด การคัดเลือกกระทำได้โดยการทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ออนไลน์กับ SEAMEO ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน และนักศึกษาดังกล่าวจะต้องออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561



สำนักงานต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me Project for BRU Students)

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Ask Me Project) ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก สำนักงานต่างประเทศจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาพัฒนาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีหน้าที่จัดอบรมทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 สาขาวิชา คือ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ สาธารณสุข ชุมชน การสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษ (คบ.) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) รวมทั้งหมด 13 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว



สำนักงานต่างประเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ SEA-TVET Internship Exchange Program



สำนักงานต่างประเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Internship Exchange Program เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 2 คน คือ **Mr.Darryll Benedict Bataan** และ **Miss Mary Ruby Sawit** สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงแรม จากมหาวิทยาลัย Pangasinan State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี **ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์** รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย **ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์** รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้สรุปตารางกิจกรรมการฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561 และ **นายโชคชัย วิเศษศรี** ผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงแนวทางและระเบียบในการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักงานต่างประเทศ จัดปฐมนิเทศโครงการ ส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินการปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 สำหรับนักศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 26 คน จากทั้ง 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี กิจกรรมสำหรับนักศึกษา Pioneer รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย



- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการใช้โปรแกรม English Discoveries Onlines 108 ชั่วโมง
- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 15 ชั่วโมง
- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเวียดนาม/ลาวในชีวิตประจำวัน 15 ชั่วโมง
- เพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Shangrao Normal University
- เพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม/ลาว ณ Hue University of Foreign Languages/Savannakhet Teacher Training College



วิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบคำถามและเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลและรับของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.กฤติดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา และ อ.มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงาน Open House Pb Open House 2018



เปิดรับทา-เหลือง เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชา ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จากคณะวิทยาศาสตร์



วิทยาศาสตร์ แนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก ตำบลนาคมน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตร

อะไรบ้าง เรียนเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม



ครุศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2560

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้แต่งตั้งอาจารย์ที่มีความสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ประกอบไปด้วย อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ อ.สุทิสรา ไชงรัมย์ ดร.นิยม อานไมล์ และ ดร.เฉลิมกิต แซ่แก้ว ซึ่งมีนักศึกษาสนใจสมัครรับทุนเป็นจำนวนมาก ทางคณะจึงได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี ประเภทที่ 2 ทุนกิจกรรมเด่น และประเภทที่ 3 ทุนขาดแคลน



ครุศาสตร์ อบรมชี้แนะแนวทางการสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 61



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมชี้แนะแนวทางการสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 ที่สมัครสอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบข้อเขียนวัดสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณ

ความเป็นครู ด้านความสามารถในการใช้ภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎี และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์ 2. จิตวิญญาณความเป็นครูและการเขียนความเรียง โดย อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ 3. ความสำเร็จในการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บรรยายพิเศษ โดย รศ.มาลินี จุฑาปะมา 4. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ และการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.วินิรณี ทศนะเทพ 5. การเขียนโครงการ โดย ดร.เทพพร โลมารักษ์ และ 6. การเตรียมตัวสอบแบบเข้มและการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ โดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา ครูกรุณา เหลือถนอม ครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นปี 2560



ครุศาสตร์ จัดสัมมนาหัวหน้านักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2



ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาหัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมห้องประชุมสิริวิษฎากร ชั้น 2 อาคารสิริวิษฎากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดในพิธี การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูในสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้น



การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการศึกษาดูงาน

สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ธนากร เทียมทัน อ.วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ ผศ.วีไลวรรณ ศิริเมฆา และ ดร.เบญจพร วรรณปลัมภ์ จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับ



นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 1 และหมู่ 2 จำนวน 49 คน ในวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี ศูนย์ศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์(โฮจิมินห์) ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ป่าคำชะโนด ถนนคนเดินเชียงคาน แก่งคุดคู้ จังหวัดเลย เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดกิจกรรมเสริมในระดัปฐมวัย ที่มุ่งเน้นทักษะทางปัญญา



คุณธรรม จริยธรรม และดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไทย ศึกษาในสภาพจริงและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาวิชาการด้านอาชีพครูปฐมวัย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม



คณะผู้บริหารลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง เพื่อศึกษาการพัฒนาการเกษตรเชิงท่องเที่ยว

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ พัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.ศิราณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่าย บริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการ อุดมศึกษาหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง เพื่อศึกษาความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาการเกษตรเชิงท่องเที่ยวของพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดทำแปลงเกษตรพอเพียงบริเวณหน้าศูนย์ฯ เยี่ยมชมฟาร์มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา ประมง และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 21 มกราคม 2561



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวางระบบแปลงและระบบน้ำหยด

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เรียนวิชาการจัดการ ฟาร์ม โดย อ.อารยา มุสิกกา อ.วิณากร ที่รัก อาจารย์ประจำรายวิชาการจัดการ ฟาร์ม นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ นายวีรศักดิ์ อินทร์นอก นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขวาง ร่วมให้ความรู้และ ควบคุมพานักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวางระบบ แปลงและระบบน้ำหยด บริเวณไร่ K.N.@ BRU ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง เพื่อเป็นการความรู้ เทคนิคที่ได้เรียนในห้องเรียนนำมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ ทฤษฎี วางแผนในสถานที่จริง โดยได้ทำการวางระบบน้ำหยดในแปลงผักมาตรฐานที่ได้เตรียมไว้สำหรับการปลูกผักอินทรีย์ ของไร่ K.N.@ BRU



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาประมง ลงพื้นที่ศูนย์หนองขวาง พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพ่ายกุล หัวหน้าสาขาวิชา อ.วิณากร ที่รัก และ นักศึกษา ร่วมลงพื้นที่พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง ในวันที่ 12-15 มกราคม 2561 ณ ไร่ NK ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย

นักศึกษสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้เตรียมพื้นที่ยกแปลงสำหรับปลูกผักขนาดมาตรฐาน เพื่อปลูกผักกินใบ และมันเทศชนิด ต่างๆ แปลงสำหรับปลูกข้าวโพดหวาน และ ดร.บรเรจิต สอนสุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง นำนักศึกษา วิชาประมงร่วมวิดน้ำเตรียมทำบ่อเลี้ยงปลาตู้กสิทองราชภัฏบริเวณพื้นที่จัดทำไร่ NK ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 10 ไร่ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นแหล่งในการเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง พัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โมเดลสำหรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต

ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดีของชาวเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความภาคภูมิใจในผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวกล้อง ข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยไร้สารพิษ เพาะปลูกตามหลักวิชาการเกษตร ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี ในแปลงนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดูแลด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน

- ข้าวสารหอมมะลิแพ็คบรรจุในระบบสุญญากาศ ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีชาวเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำหน่ายเพียง กิโลกรัมละ 30 บาท

- ข้าวกล้องแพ็คบรรจุในระบบสุญญากาศ ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวดีชาวเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำหน่ายเพียงกิโลกรัมละ 40 บาท

แวะซื้อหาไปทดลองรับประทาน เป็นของฝากพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือคนที่คุณรัก โดยสามารถสั่งซื้อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044 611221 ต่อ 2001 และ 089 6296776 (ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล)



เทคโนโลยีการเกษตร ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 2



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.นิจอท วัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สุชาดา สาธุสันต์ อ.พีร์นิธิ ราชวิชา และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดี เดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพกลุ่มเครือข่ายคณะเกษตร ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเป็นการประชุมเตรียมงานการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยได้ร่วมกำหนด วางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้ทราบโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 12 มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่พัฒนาฟาร์ม ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง



สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชา นายนพดล นุกุลกิจ นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ที่ลงเตรียมสถานที่และพัฒนาสาขา บริเวณฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการเตรียมพื้นที่ปลูกแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในคอกปลุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นแหล่งฝึกในภาคปฏิบัติของนักศึกษาในสาขาวิชา



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่จัดทำศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชา อ.อารยา มุสิกกา อ.วิณากร ที่รัก และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ร่วมลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อร่วมพูดคุยและวางแผนการพัฒนา ร่วมกับ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง บริเวณหน้าทางเข้าศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง โดยมีพื้นที่ในการพัฒนาทำศูนย์เรียนรู้จำนวน 10 ไร่ ซึ่งได้วางแผนการจัดทำโดยการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรศาสตร์ ด้านการประมง และด้านสัตวศาสตร์ โดยจะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์ การเลี้ยงปลาจุกสีทองราชภัฏ การปลูกพืชไร่แบบไร่ระดับและเส้นทางการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

เทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณาจารย์ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อแจ้งผลการดำเนินการและร่วมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน



โดยภายหลังจากการประชุมมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 ณ ร้านอาหารออดปลาเผา เพื่อเป็นการขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรทุกส่วนฝ่ายที่ได้ร่วมปฏิบัติงานพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ มาร่วมให้พรปีใหม่และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชา อ.อารยา มุสิกกา อ.วิณากร ที่รัก อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2/2560 ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ

ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร ซึ่งเป็นการกล่าวให้โอวาทของคณาจารย์ในสาขา แนะนำการปรับตัวและการใช้ชีวิตในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง กฎระเบียบที่พึงปฏิบัติให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์ในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ และโอกาสนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับคณาจารย์ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวทางการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในงาน “โรงเรียนและบ้าน ร่วมประสานเพื่อพัฒนา Open House & Classroom Meeting” แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม และโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้ามาเข้าชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป



เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวทางการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา และอาชีพ แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมี 7 สาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอสาขาวิชาของตนเอง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อแนะนำให้นักเรียน โรงเรียนลำปลายมาศและโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้ามาเข้าชมและรับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ศิษย์เก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี



สถาปัตยกรรม และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บูรณาการด้านการออกแบบ พัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน



สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการออกแบบเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs จำนวน 3 รุ่น รวมประมาณ 300 คน โดยรุ่นที่ 1 กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย รุ่นที่ 2 กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม/และสมุนไพร ในวันที่

13-14 มกราคม 2561 และรุ่นที่ 3 กลุ่มของใช้ของที่ระลึก ในวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ซิตี้ ปรีนเซส จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมดังกล่าวทั้งสองสาขาวิชาได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนด้านการออกแบบสัญลักษณ์และนำนักศึกษาปฏิบัติการด้านการออกแบบ ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรง



เซรามิกส์ ประดิษฐ์ว่าวส่งประกวด งานมหกรรมว่าวอีสาน ปี 2561

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประดิษฐ์ว่าวเข้าประกวดในงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน ครั้งที่ 31 "เทศกาลว่าวแห่งอีสาน และว่าวนานาชาติ" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งเข้าประกวด 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1. ว่าวแอกโบราณ 2. ว่าวแอกพัฒนา ซึ่งมีคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ได้แก่ อ.กฤษดากร เชื้อมกลาง อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล อ.วัชร วัชรภัทรกุล วัตถุประสงค์ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ด้านการออกแบบ มาออกแบบลวดลายของว่าว และยังสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะอีกด้วย





ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมส่งเสริม พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME" รุ่นที่ 2

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว "กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME" รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอ คิตา ปรีนเซส อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการร่วมโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้นำ ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการเรียนในห้องเรียนไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านและชุมชน ชาวบ้านได้รับประโยชน์ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในด้านการเรียนการสอนต่อไป



อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ปฏิบัติธรรม ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์ และคณาจารย์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ไปทำบุญร่วมกันที่วัดอินทรวาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมมีการฟังเทศน์ ฟังบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม โดยคณะวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 72 และถวายภัตตาหารเพลพระ พร้อมปัจจัยบำรุงวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตใจ เมตตาฝึกทำบุญและอุทิศแผ่ส่วนกุศล ให้มีศีล ปัญญา สมาธิ อันจะนำไปใช้ในการปฏิบัติตนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ฟ้าประทาน เดิมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ” ในวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองตาเข้ม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับ

เกียรติจาก น.ส.กฤษชญา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ



การพัฒนาสังคม จัดโครงการแนะแนวการศึกษา

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ฟ้าประทาน เดิมขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นายสุวรรณ สุกดี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปี 2561-2562 จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม



ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม และในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมแก่นักเรียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการประกอบอาชีพด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม



การพัฒนาสังคม บาน.ศ. เข้าร่วมเสนอบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์)

ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม นานักศึกษาจำนวน 14 คน เข้าร่วมเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เข้านำเสนอทั้งสิ้น 7 บทความ ได้แก่ 1) บทความวิจัยเรื่อง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในชุมชนบ้านจาน หมู่ที่ 7 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ของ **น.ส.ดวงพร แวไว และ น.ส.ประภาพรณ ชัยไธสง** 2) บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวนายางพารา : บ้านหนองกระทุ่ม ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ของ **นายชรัส อุปเท และ น.ส.นภาพร ลีประโคน** 3) บทความวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ของ **นายเกรียงศักดิ์ อินทร์หอม และ นายพฤติธรรม มีชั้นช่วง** 4) บทความวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ของ **น.ส.สุวรรณยา ศรีไชย และ น.ส.ปณิตตา พุ่มพวง** 5) บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ของ **นายศุภวัฒน์ ประประโคน และ นายปิยวิทย์ มุ่งดี** 6) บทความวิจัยเรื่อง ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ของ **น.ส.วันวิสา ดีรูป และ น.ส.ชนิษฐา อะโรคา** 7) บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเลี้ยงโคชุมชนบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ของ **น.ส.สุนิสา ขวัญเกตุ และ น.ส.มุกดาภรณ์ ครมา**



กองพัฒนานักศึกษา จัดคาราวานวันเด็กจิตอาสา ประจำปี 2561



ดร.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายสุวรรณ สุกดี นายทรศพล สีหัวโทน พร้อมด้วยสมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ จัดโครงการคาราวานวันเด็กจิตอาสา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านน้อยหนองนาต ตำบลคูขุด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ในโรงเรียนเขตชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมสหนาการ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุด และเพื่อแสดงถึงความสำคัญของเยาวชนผ่านกิจกรรมในงานวันเด็ก กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตอบคำถามเสริมความรู้ กิจกรรมประกวดทักษะนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ และประกวดคัดลายมือ (คัดไทย)

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมการสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา

น.ส.กฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.ฟ้าประทาน เดิมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายสุวรรณ สุกดี ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาประชุมวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัย “การสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา” วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวนโยบายการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย การบรรยายเรื่อง กิ๋นอยู่อย่างสง่า การบรรยาย เรื่อง สภาวะการณ้สุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะสุขภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร



การพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา



สาขาวิชาการพัฒนาสังคม นำโดย ดร.คณางค์ ช่อชู และ ดร.ฟ้าประทาน เดิมขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยคณาภิรักษ์กุล อาคาร 6 ชั้น 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการพลังปัญญา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต ตามหลักการ “ง่าย” “ไว” “ใหม่” “ใหญ่” “ยั่งยืน” และ “มีความสุข” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ I Don't Cheat รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษานำโดย ดร.ฟ้าประทาน เดิมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายสุวรรณ สุกดี ชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม ได้จัดโครงการ “I Don't Cheat” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 22 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกฤษชฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนา



นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมความมีจิตอาสาและการใช้เวลาว่างเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคม

วิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโหมรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไกรธณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณบดีได้มอบหมาย นโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ การเตรียมความพร้อมโครงการงานวันเด็ก แจ้งการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตำรา” เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและ ส่งผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ชักถามเรื่องต่างๆ ก่อนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป



วิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ อ.ผกามาศ มูลवंดี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การนำเสนอบทความวิจัย



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโหมรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริณี จุฑาปะมา รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นแสดงความยินดีและ กำลังใจแก่ อ.ผกามาศ มูลवंดี คณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี และคณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์

เรื่อง ศักยภาพเศรษฐกิจของชุมชนรอบป่าบนพื้นฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรธณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ รศ.สายใจ ทันการ



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา โนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร แสดงความยินดี กับ รศ.สายใจ ทันการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุกกุล เป็นผู้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ ดร.กนกเกล้า แก้วกล้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา โนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร แสดงความยินดี กับ ดร.กนกเกล้า แก้วกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



คอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมแข่งขันเพื่อยกระดับการขายและออก Invoice โดยใช้ Excel

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.อนงค์ ทองเรือง อ.วณิชชา แผลงรักษา และ อ.ปิตรวรรณ ฝ่ายโคกสูง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเพื่อยกระดับการขายและออก Invoice โดยใช้ Excel ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะการบันทึกและออก Invoice ด้วยโปรแกรม Excel ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์



วิทยาการจัดการ อบรมการเขียนตำรา เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 1 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง



ประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.ศิราณี จุโทปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ

วิทยาการจัดการ อบรมการเขียนตำรา เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีฯ ผศ.ดร.กุลกัญญา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 2 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุโทปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ



วิทยาการจัดการ อบรมการเขียนตำรา เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีฯ ผศ.ดร.กุลกัญญา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุกกุล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ





ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ นางสาวกษมา เดชวาริ อาจารย์และนักศึกษาศาखाวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

➡...วันอาทิตย์ที่ 7,14,21,28 มกราคม 2561 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 น. ➡...วันจันทร์ที่ 1,8,15,22,29 มกราคม 2561 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 11.10 - 12.00 น. นำเสนอข่าวสาร การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์การจัดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2018 (BRICC Festival 2018) และขอขอบคุณ อาจารย์เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ให้เกียรติร่วมรายการ โดยประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2 โครงการ ได้แก่ การจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” และการแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC Festival 2018)



☞ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ☜

- ➡...รายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10 – 17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHz) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์
- ➡...รายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 - 12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHz) สวท.บุรีรัมย์

สรุปมติสำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 13/2560

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

.....

1. เรื่องสรุปผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาในอนาคต ดังนี้

1) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 โดยได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติเรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะรัฐมนตรีให้เติมชื่อกระทรวงว่า กระทรวงศึกษาธิการและวิจัย

2) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้

3) ในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวนนักศึกษาจะลดลง หากมหาวิทยาลัยไม่เตรียมความพร้อมอาจจะประสบปัญหาการปิดตัวลงของมหาวิทยาลัยตามความคาดการณ์ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

4) การศึกษาจากสื่อโปรแกรมออนไลน์จะมีผู้ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะสะดวกสำหรับผู้ทำงานและเรียนไปด้วย ดังนั้น การเรียนในชั้นเรียนปกติจะไม่ได้รับความสนใจในอนาคต

5) มหาวิทยาลัยควรศึกษาการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์ผสมผสาน เช่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สามารถศึกษา ทางด้านการแพทย์และวิศวกรรมควบคู่กันได้

2. เรื่องกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมวิชาอัต ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2561

3. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย เพื่อให้การดำเนินการพัฒนา งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ในการ ทดลอง

4. เรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการแข่งขันทักษะรอบคัดเลือก

5. เรื่องการจัดงานสามัคคีสัมพันธ์สร้างสรรค์ปีใหม่

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน “สามัคคีสัมพันธ์สร้างสรรค์ปีใหม่” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6. เรื่องอนุมัติปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร์ บัณฑิต จำนวน 4 คน

7. เรื่องเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 25 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

- (1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (10) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (12) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (13) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (14) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (15) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (16) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (17) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (18) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (19) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (20) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (21) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- (22) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (23) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (24) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- (25) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

8. เรื่องเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

9. เรื่องเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

10. เรื่องเห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2692/2560 เรื่องแต่งตั้ง อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวพศู รุ่น 3 ประจำปี ภาคการศึกษาที่ 1/2560

สรุปมติสำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ ชั้น 5 อาคารวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

2. เรื่องการบริหารนักศึกษาในระบบ T-CAS รอบที่สอง (รอบโควตา)

การรับสมัครนักศึกษาในระบบ T-CAS รอบที่สอง (รอบโควตา) ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครจำนวน 499 คน โดยมหาวิทยาลัยคาดว่าจะมีผู้สมัครประมาณ 3,000 คน สำหรับการรับนักศึกษารอบแรก (รอบ Portfolio) มีผู้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 636 คน

3. เรื่องการบริหารหลักสูตร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาบริหาร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาบริหารแล้วทุกหลักสูตร และขณะนี้อยู่ระหว่างการนำหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาบริหารมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นำเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิ

4. เรื่องกำหนดการขอรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดให้ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2561 เป็นวันขอรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวันที่ 15 มีนาคม 2561 กำหนดให้เป็นวันขอมใหญ่ ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5. เรื่องการจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC Festival 2018)

การจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Buri Ram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1) การประกวดทักษะทางวิชาการ 2) การประกวดนวัตกรรมชุมชน 3) การนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 4) การแสดงวัฒนธรรมระดับชาติ 5) การแสดงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 6) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 7) การจัดแข่งขันมินิมาราธอน และ 8) การจัดงานศิษย์เก่าชอราชพฤกษ์

6. เรื่องอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้

(1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 162 คน แยกตามหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 คน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 9 คน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 4 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 128 คน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 คน

(2) อนุมัติให้ปริญญาโทบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 จำนวน 8 คน แยกตามหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน

(3) อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 คน

7. เรื่องพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

(2) อาจารย์ศุภกิจ ภูวงค์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8. เรื่องอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ

(1) เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันสำนัก

(2) เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC Festival 2018) พ.ศ. 2561

(3) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายสัปดาห์เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC Festival 2018) พ.ศ. 2561

มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมงานวันครู จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2561

รศ.มาลีณี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนยื่นสารเนื่องในงานวันครู และนำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมงานวันครู จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอภิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี



มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561

รศ.มาลีณี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอภิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีครูจากโรงเรียนภายนอก ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณครู ปลุกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ปุชนียบุคคล ตลอดจนเป็นการสร้างไร่ซึ่งชนบทรรมนิยม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมเชิดชูครูอาวุโส กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ครูที่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ การแสดงและการขับร้องประสานเสียงจากนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์



มรภ.บุรีรัมย์ ตระหนักในคุณค่าเยาวชน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเป็นตัวแทนอ่านสาร
วันเด็กแห่งชาติของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 “รู้คิด
รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมามี ณ
BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครอง
ใน จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้แสดงความสามารถ ร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ที่จะนำไปสู่การเป็นเด็ก
ดี เด็กเก่ง มีจิตอาสาตั้งสังคมมุ่งหวัง โดยรายละเอียดของงานนั้นประกอบไปด้วย
การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆ การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ กิจกรรมร่วม
สนุกชิงรางวัลจากหน่วยงานและคณะทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และโรงยิมพลศึกษา และบริการจัดอาหาร เครื่องดื่มกว่า 40 ชุม
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันใสซื่อบริสุทธิ์ของ
เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานทุกคน



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกกระดับและเสริมสร้างการแข่งขันของชุมชนรวมถึง
ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิธีรประจักษ์หาวิทยาลัย
สุวิโซ ชน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

คำนิยมหลักของมหาวิทาลัย
มีวิสัยทัศน์ ชื่อสัตย์สุจริต
จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทาลัย
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา